

TIỀN HẢI

# Đẩy nhanh cây lật đất, làm thủy lợi vụ xuân

Vụ xuân 2022, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 9.900ha lúa, các giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao chiếm 95%, lúa lai khoảng 5% diện tích. Để bảo đảm kế hoạch thời vụ đề ra, huyện đẩy nhanh tiến độ cây lật đất phơi ải, triển khai làm thủy lợi đồng xuân.



Nông dân huyện Tiền Hải tập trung ra đồng cây lật đất bảo đảm thời vụ sản xuất vụ xuân.

Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Phú cho biết: Nam Phú là xã ven biển, trong sản xuất nông nghiệp có nhiều khó khăn như diện tích gieo cấy lúa hay bị nhiễm mặn, chua. Để phục vụ tốt cho sản xuất vụ xuân, khắc phục tình trạng một số diện tích gieo cấy bị nhiễm mặn, HTX đã tham mưu UBND xã chỉ đạo, tổ chức cho nông dân ra quân làm thủy lợi trước khi vào vụ sản xuất mới, chủ động cây lật đất phơi ải trong thời gian quy định. HTX cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát địa bàn được phân công, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương ra đồng về sinh bờ vùng bờ thửa không để mầm bệnh có chỗ lưu trú. Gia cố lại các mương máng để khi triển khai kế hoạch đê ải không bị thất thoát nước. Phối hợp với ngành liên quan triển khai giải tỏa các vi phạm về đê điều, ngăn chặn và kiên

quyết không để phát sinh các vi phạm mới bảo đảm hệ thống sông dẫn, sông trục thông thoáng, sạch sẽ. HTX đã duy tu, bảo dưỡng 2 trạm bơm có công suất 8.400m<sup>3</sup>/h, bảo đảm công tác tưới, tiêu cho hơn 250ha lúa xuân. Hiện nay, các địa phương ở huyện Tiền Hải đã và đang tích cực tuyên truyền, chỉ đạo nông dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ làm đất theo kế hoạch đề ra. Ông Bùi Văn Tuyền, xã Nam Chính chia sẻ: Vụ xuân năm nay gia đình tôi gieo cấy 6 sào giống lúa BC15. Vụ xuân đất được ải cây trồng hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong đất tốt hơn, nhờ đó sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh là tiền đề để lúa đạt năng suất cao. Từ những hiệu quả như vậy tôi đã chủ động thuê máy cày lật đất và vệ sinh đồng ruộng sẵn sàng bước vào gieo cấy theo đề án sản xuất vụ xuân của huyện đề ra.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để góp phần vụ xuân giành thắng lợi, thời gian qua Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp làm ảnh hưởng đến thời vụ. Khuyến khích các xã, thị trấn đưa cơ giới vào làm thủy lợi, bảo đảm thời gian, kỹ thuật và chất lượng công trình. Cán bộ chuyên môn ngành Nông nghiệp tăng cường về cơ sở hướng dẫn các địa phương thực hiện các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên nạo vét, khơi thông các trục sông chính, nạo vét các kênh nội đồng, kênh dẫn các trạm bơm, bảo đảm công trình hoạt động tốt đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp năm 2022. Yêu cầu xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện thực hiện tốt tu sửa các trạm bơm, cống tưới, tiêu bảo đảm kế hoạch đề ra. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện theo kế hoạch và phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi mặt ruộng, khơi thông các hệ thống kênh dẫn các trạm bơm. Đối với những ruộng đang trồng cây vụ đông thì sau khi thu hoạch xong phải tiến hành cày lật đất luôn. Các HTX chủ động nhập vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc giống, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ bà con nông dân trong sản xuất vụ xuân.

bảo đảm kế hoạch cây lật đất để ra, huyện đã huy động khoảng 260 máy làm đất đa năng, 1.054 máy cày tay phục vụ bà con nông dân. Chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra thực địa các công trình tưới, tiêu tại các xứ đồng, giao kế hoạch cụ thể cho từng thôn. Các HTX huy động mọi nguồn lực tổ chức duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các trạm bơm; tổ chức họp với các chủ máy thống nhất phân chia vùng, địa giới làm đất, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp làm ảnh hưởng đến thời vụ. Khuyến khích các xã, thị trấn đưa cơ giới vào làm thủy lợi, bảo đảm thời gian, kỹ thuật và chất lượng công trình. Cán bộ chuyên môn ngành Nông nghiệp tăng cường về cơ sở hướng dẫn các địa phương thực hiện các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên nạo vét, khơi thông các trục sông chính, nạo vét các kênh nội đồng, kênh dẫn các trạm bơm, bảo đảm công trình hoạt động tốt đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp năm 2022. Yêu cầu xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện thực hiện tốt tu sửa các trạm bơm, cống tưới, tiêu bảo đảm kế hoạch đề ra. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện theo kế hoạch và phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi mặt ruộng, khơi thông các hệ thống kênh dẫn các trạm bơm. Đối với những ruộng đang trồng cây vụ đông thì sau khi thu hoạch xong phải tiến hành cày lật đất luôn. Các HTX chủ động nhập vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc giống, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ bà con nông dân trong sản xuất vụ xuân.

**MẠNH THẮNG**

VŨ LỄ

# Sớm đưa khoai tây trở thành sản phẩm OCOP

Là xã có diện tích trồng cây khoai tây tương đối lớn, những năm gần đây, nhân dân xã Vũ Lễ (Kiến Xương) đã tích cực sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm tiềm năng để phát triển thành sản phẩm OCOP.

Là người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất Vũ Lễ, ông Vũ Hoài Nhân, thôn Tri Lễ hiểu được tiềm năng, thế mạnh vùng đất này phù hợp với từng loại cây trồng. Nhận thấy cây khoai tây phù hợp với thổ nhưỡng ở đây, hàng chục năm qua ông Nhân trồng các loại khoai tây trên diện tích hơn 2ha. Hiện nay, ruộng khoai của ông đang ở nhiều giai đoạn để thu hoạch theo nhiều lứa khoai sớm, khoai muộn tạo thu nhập cao. Ông cũng đang áp dụng nhiều giải pháp để cùng với xã xây dựng khoai tây trở thành sản phẩm OCOP. Ông Nhân cho biết: Hơn 30 năm gắn bó với đồng ruộng cũng là từng đó năm tôi trồng cây khoai tây với bình quân năng suất đạt 6 tạ/sào trở lên với nhiều loại giống có chất lượng, năng suất cao. Để đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao, tôi vừa đầu tư máy móc vừa kết hợp làm thủ công, thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất; sử dụng các loại phân bón có thương hiệu, phân hữu cơ cho ra đồng sản phẩm sạch tốt bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Do đó, sản phẩm khoai tây do tôi trồng luôn bảo đảm chất lượng, được thị trường ưa chuộng. Bình quân hàng năm tôi vừa tiêu thụ khoai của gia đình vừa thu gom của người dân tiêu thụ ở thị trường miền Nam từ 200 - 300 tấn, thu lãi trên 100 triệu đồng. Nếu được công nhận là sản phẩm OCOP tôi nghĩ chắc chắn sẽ đạt lợi nhuận cao hơn nữa.

Ông Phùng Đình Chiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Lễ cho biết: Hơn 30 năm qua, Vũ Lễ đã duy trì trồng cây khoai tây. Năm nay, toàn xã đã trồng 100ha khoai tây và là xã có diện tích trồng lớn nhất huyện Kiến Xương. Đây là loại cây ưa lạnh cho giá trị kinh tế cao gấp 2,5 - 3 lần so với cây lúa, có thời gian sinh trưởng ngắn, hạn chế sâu bệnh nên nhân dân rất phấn khởi. Trong vài năm

trở lại đây, nhân dân tích cực mở rộng diện tích do HTX bao tiêu sản phẩm cho bà con và thương lái các nơi tới tận ruộng thu mua với giá cao nên nhiều người càng mở rộng diện tích. Bình quân năng suất mỗi sào đạt trên 6 tạ trở lên với giá 9.000 đồng/kg, trừ chi phí thu lãi trên 3 triệu đồng/sào. Vụ đông năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi ở thời điểm đầu vụ làm chậm tiến độ gieo trồng so với mọi năm song chính quyền địa phương đã chỉ đạo tích cực, huy động toàn bộ phương tiện, nhân lực nên toàn xã đã trồng xong trước ngày 25/11. Để khuyến khích người dân trồng diện tích lớn, toàn xã đã có 3 kho lạnh để bà con gửi giống, trong đó kho lạnh của HTX đáp ứng khoảng 30 tấn khoai giống cho người dân. Ngoài ra, huyện còn có cơ chế hỗ trợ giống cho mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm nên đã phần nào kích thích được người dân trồng diện tích lớn. Cùng với đó, HTX định hướng cho người dân trồng

loại khoai có tiềm năng năng suất cao, thị trường ưa chuộng nên giống khoai ở Vũ Lễ chủ yếu là giống marabel chiếm khoảng 80%. Với tiềm năng, thế mạnh đó, Vũ Lễ quyết tâm đưa khoai tây đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Để đạt được tiêu chuẩn đó, ngay từ vụ này HTX đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền người dân sử dụng phân hữu cơ nhằm cải tạo đất để làm ra sản phẩm sạch, bảo đảm chất lượng hàng hóa cũng như bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, để xây dựng được khoai tây trở thành sản phẩm OCOP còn nhiều khó khăn bởi khoai tây là sản phẩm không để được lâu khi đưa ra thị trường.

Ông Phạm Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Xã đặt ra mục tiêu phát triển cây khoai tây trở thành sản phẩm OCOP và giao HTX tập trung xây dựng. Mục tiêu này cũng nhằm hiện thực hóa nghị quyết của xã về xây dựng

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có tiêu chí số 6 về sản xuất. Trên cơ sở đó HTX sẽ xây dựng phương án, thống nhất với các thôn và căn cứ vào cánh đồng lớn của xã để trồng toàn bộ giống khoai tây có năng suất, chất lượng cao, liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ mục đích, hiệu quả của chương trình, thực hiện theo chuỗi sản phẩm, từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nếu được công nhận, Vũ Lễ sẽ tiếp tục quy hoạch vùng, mở rộng diện tích trồng cây khoai tây, từ đó thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

**THU THỦY**



Nhận nhíp trên cánh đồng màu ở Vũ Lễ.

LIÊN HIỆP

# Đẩy mạnh phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp

Xác định sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp là khâu đột phá có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất phát triển. Nhờ đó, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, góp phần nâng cao đời sống và

tạo việc làm cho người dân địa phương. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề mộc nên ông Lương Văn Tùng, thôn Nứa đã sớm làm quen với bào, cưa, đục... Trước đây, sản phẩm của xưởng hoàn toàn làm thủ công nên mất nhiều thời gian, công sức thiếu độ tinh xảo, khó có thể cạnh tranh trên thị trường. Trần trở về điều đó, mấy năm gần đây ông

Tùng đã mạnh dạn đầu tư các loại máy móc hiện đại, vì thế hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt. Ông Tùng cho biết: Hiện nay, các sản phẩm của xưởng rất đa dạng gồm các loại cửa gỗ, cầu thang và các mặt hàng nội thất, doanh thu mỗi năm đạt hàng tỷ đồng. Sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ ở trong huyện, tỉnh mà còn được xuất đi các tỉnh khác. Xưởng của tôi tạo việc làm

cho 5 công nhân với thu nhập từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Với đồng vốn đầu tư không nhiều, nguồn lực lao động lại dồi dào nên chị Nguyễn Thị Điển, thôn Nứa chọn cách mở xưởng gia công may khăn xuất khẩu để phát triển kinh tế. Hiện nay, xưởng của chị có 15 lao động làm việc trực tiếp và 20 lao động gián tiếp. Dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xưởng của chị vẫn có nhiều đơn hàng, không bị gián đoạn. Chị Điển cho biết: Tôi phải liên hệ với nhiều công ty để nhận hàng về cho chị em làm. Thời điểm này, một ngày xưởng sản xuất trên 15.000 chiếc khăn các loại. Dù còn nhiều khó khăn, chủ yếu lấy công làm lãi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng tìm các đơn hàng để tạo việc làm cho chị em nhằm nâng cao thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Toan công nhân làm việc tại xưởng cho biết: Công việc phù hợp và ổn định nên hàng tháng chúng tôi có thu nhập tốt. Làm việc tại đây, chúng tôi được bảo đảm quyền lợi đầy đủ và được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia sản xuất tại xưởng, nhận hàng về

nhà làm vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Rồi xưởng của chị Điển, chúng tôi đến thăm cơ sở may túi siêu thị xuất khẩu của chị Nguyễn Mai Phương, thôn Nứa; dù chỉ rộng hơn 200m<sup>2</sup> nhưng được bố trí khoa học, thoáng đãng với hệ thống máy may hiện đại. Hiện tại, cơ sở của chị Phương đang tạo việc làm cho 25 lao động làm việc tại xưởng, 10 lao động làm việc tại nhà, với thu nhập từ 4,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Một ngày cơ sở sản xuất trên 5.000 túi xách, chủ yếu xuất khẩu sang các nước Mỹ, Anh với doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng/tháng. Chị Phương chia sẻ: Nhận thấy địa phương có nhiều lao động nữ vẫn thiếu việc làm trong lúc nông nhàn, nhất là phụ nữ trung tuổi nên tôi quyết định mở xưởng để tạo việc làm cho chị em. Công việc may túi không quá phức tạp, chỉ cần học trong khoảng một tuần là người lao động có thể nắm được các kỹ thuật may cơ bản mà lại có thu nhập ổn định. Trong thời điểm dịch Covid-19 như thế này, tôi cũng luôn nhắc nhở chị em thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống

dịch, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường, liên kết với các công ty để nhận nguyên liệu về sản xuất, duy trì nghề và tăng thu nhập cho chị em.

Hiện nay, xã Liên Hiệp có hàng chục xưởng may khăn, túi xách xuất khẩu, 3 xưởng mộc lớn với trên 300 loại máy móc hiện đại và nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ... tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với thu nhập từ 3 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ông Đặng Văn Nhuê, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, toàn xã có trên 80% hộ có nghề; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp chiếm khoảng 46% giá trị sản xuất toàn xã, góp phần không nhỏ thu hút công nhân kỹ thuật ở địa phương. Để động viên, khuyến khích các hộ mở rộng quy mô sản xuất, địa phương giao các ban, ngành, đoàn thể đứng ra tín chấp với các ngân hàng với dự nợ gần 20 tỷ đồng để giúp các hộ vay đầu tư sản xuất; đồng thời, tạo mọi điều kiện về thủ tục pháp lý, tìm tạo các nghề mới để du nhập về địa phương; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân mở mang ngành nghề, đầu tư phát triển sản xuất.

Những đột phá trong phát triển kinh tế từ nghề tiểu thủ công nghiệp sẽ mở ra hướng đi mới giúp địa phương ngày càng phát triển, sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

**THANH THỦY**

## Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt hơn 2 tỷ USD

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tăng trưởng mạnh. Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh năm 2021 đạt 2.068,6 triệu USD, tăng 23,5% so với năm 2020. Với kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.631,6 triệu USD, cân cán thương mại của tỉnh xuất siêu gần 437 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là may mặc, da giày, sắt thép, linh kiện phụ tùng ô tô, xe sợi, sản phẩm kim loại, nông thủy sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ và sứ dân dụng. Bên cạnh duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống như Trung Quốc, các doanh nghiệp ASEAN, các doanh nghiệp bước đầu tận dụng được những cơ chế, chính sách ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường nội khối: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, các nước châu Âu. Sự tăng trưởng mạnh xuất khẩu đã phần nào giảm bớt áp lực của doanh nghiệp đang thích ứng an toàn, phục hồi sản xuất, thị trường thế giới mở cửa trở lại, đây là những tín hiệu tích cực dự báo hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu sẽ nhộn nhịp trong năm 2022.

**KHẮC QUẢN**



Sản xuất tại Công ty TNHH Hợp Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).



Xưởng may túi xách xuất khẩu của chị Nguyễn Mai Phương, xã Liên Hiệp tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.